



สิ่งที่น่าสนใจ

- โบนัสแคชสต็อปปาพร้อมตัวคูณสูงสุดถึง 10,000x
- เส้นทางลัคกี้ สตรีค พร้อมโอกาสรับรางวัลฟรีสปินสูงสุดถึง 15 ครั้ง
- ทุกฟรีสปินมีการันตีการชนะ
- ซีโอโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

BTG ขอเสนอ: ลัคกี้ สตรีค Mk2

กระโจนเข้าสู่โลกอันตื่นเต้นไปกับเกมลัคกี้ สตรีค Mk2!

จับตาดูสัญลักษณ์ที่หมุนเพื่อสะสมตัวเลขบนเส้นทางตัวเลข ที่ตำแหน่งสูงจะมีตัวคูณสูงสุดถึง x30 ซึ่งจะนำไปสู่สุดยอดโบนัสแคชสต็อปปาที่จะมอบตัวคูณสุดเร้าใจให้ตั้งแต่ x40 ถึง 10,000x! เมื่อเส้นทางตัวเลขได้ 11 หรือสูงขึ้นไปจะเป็นการเปิดใช้งานเส้นทางแคชสต็อปปา ที่การกดแคชสต็อปปาจะพาคุณเข้าสู่รางวัลใหญ่จนกว่า "เก็บรวบรวม" จะส่องแสง ห้ามพลาด "โอกาสซ้ำ" เพื่อโอกาสที่จะเริ่มใหม่อีกรอบและเพิ่มรางวัลของคุณ!

ปลดล็อกเส้นทางลัคกี้ สตรีคด้วยสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปเพื่อรับฟรีสปินสูงสุด 15 ครั้ง ซึ่งฟรีสปินแต่ละครั้งรับประกันว่าคุณจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอน! ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เมื่อมีสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปปรากฏในโหมดฟรีสปินจะเป็นการเปิดใช้งานเส้นทางลัคกี้ สตรีคซ้ำ ซึ่งจะทบทฟรีสปินให้อีกชั้นเพื่อลัคกี้ สตรีคที่มากกว่าเดิม! เพื่อความตื่นเต้นทันใจ ตัวเลือกซีโอบนัส™ จะส่งคุณตรงเข้าสู่เส้นทางลัคกี้ สตรีคทันที ที่จะมอบประสบการณ์สุดเร้าใจทันทีให้กับคุณในทุกการหมุน!

สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจไปกับเกมลัคกี้ สตรีค Mk2

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	5 x 3
วินไลน์	20
เงินรางวัลสูงสุด	2,500x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 50
คุณสมบัติ	4 (เส้นทางตัวเลข, โบนัสแคชสต็อปปา, ฟรีสปิน, ซีโอบนัส™)
RTP	86.06% - 86.09%, 94.06% - 94.09% or 96.32% - 96.39%

คุณสมบัติในเกม



จับตาดูสัญลักษณ์ในขณะที่หมุนไว้ให้ดี เผยตัวเลขพิเศษที่จะเพิ่มเข้าไปในเส้นทางตัวเลข จำนวนสูงสุดที่ถูกไฮไลต์บนเส้นทางจะเป็นตัวกำหนดรางวัลของคุณ พร้อมตัวคูณตั้งแต่ x10 ถึง x30 และห้ามพลาดสุดยอดความตื่นเต้นในโบนัสแคชสต็อปปา!

เส้นทางตัวเลข



เมื่อเส้นทางตัวเลขได้ 11 หรือสูงขึ้นไปจะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางแคชสต็อปปา กดปุ่มแคชสต็อปปา เพื่อเพิ่มความคืบหน้าจนกว่าปุ่ม "เก็บรวบรวม" จะส่องแสง เงินรางวัลของคุณจะกำหนดโดยตำแหน่งที่มีไฮไลต์ในเส้นทางแคชสต็อปปาเมื่อปุ่ม "เก็บรวบรวม" ส่องแสง และหาก "โอกาสซ้ำ" กะพริบแล้วล่ะก็ เส้นทางแคชสต็อปปาจะเริ่มต้นใหม่อีกรอบ ซึ่งจะเพิ่มเงินรางวัลให้คุณไปอีกชั้น เตรียมพร้อมรับประสบการณ์การเดินทางสุดอลังการไปกับเส้นทางแคชสต็อปปา ที่จะมอบตัวคูณตั้งแต่ x40 ไปจนถึงขั้น x10,000 เลยทีเดียว!

โบนัสแคชสต็อปปา



ปลดล็อกเส้นทางลัคกี้ สตรีคด้วยสแคตเตอร์ที่อยู่ตำแหน่งใดก็ได้ของวงล้อ 3 ตัวขึ้นไป กด หยุด เพื่อรับฟรีสปิน 15 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะรับประกันว่าจะมีรางวัลให้กับคุณแน่นอน! เมื่ออยู่ในโหมดฟรีสปิน เมื่อมีสแคตเตอร์ 3 ตัวขึ้นไปปรากฏจะเป็นการเปิดใช้งานเส้นทางลัคกี้ สตรีคซ้ำ ที่จะมอบฟรีสปินเพิ่มเติมให้กับฟรีสปินที่คุณมีอยู่เพื่อรับโชคใหญ่กว่าเดิม!

ฟรีสปิน



อัปเดตแล้วพุ่งตรงไปยังความมันด้วยการซื้อโบนัส™ กดที่ไอคอนซื้อโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปินด้วยราคา 85 เท่าของเงินเดิมพัน จากนั้นก็พุ่งทยานตรงเข้าสู่เส้นทางลัคกี้ สตรีคเพื่อเผยจำนวนการหมุนที่คุณจะได้รับ!

ซื้อโบนัส™

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 86% พร้อมการซื้อโบนัส™	luckystreakmk2	luckystremk2v186	86.06% - 86.09%
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	luckystreakmk2	luckystremk2v194	94.06% - 94.09%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	luckystreakmk2	luckystreakmk2v1	96.32% - 96.39%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสล็อตเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกมร่วมกับเกมลัคกี้ สตรีค Mk2 และการซื้อโบนัส™ เกมนี้รองรับการตั้งค่าความสูงและความกว้างของหน้าต่างตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เปิดเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)